



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโศปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธโศปกรณ์ (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อโครงการ
ที่ผ่านการคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
และรายละเอียดงบประมาณของโครงการให้มีความสอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๘ เดือน โดยแสดงถึงการนำผลงานที่ได้รับ
จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีความชัดเจน
เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการวิจัยและจัดสรรงบประมาณ โดยส่งข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ และตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๘ เดือน
มายังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ถนนศรีอยุธยา) ผ่านทาง E-Mail : Military.research22@gmail.com ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เพื่อที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ในการดำเนินการวิจัยและดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์สุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนบท้ายประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)
จำนวน ๑ โครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพยุทธโธปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ	สังกัด	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำมันขับเคลื่อน สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แบบ ๕๙ ขนาด ๕๗ มม. หัวหน้าโครงการ : ผศ. สุนทร สิทธิสกุลเจริญ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	๑,๖๕๐,๐๐๐

